

Số: ~~1052~~/BC-UBND

Khánh Sơn, ngày 09 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO

**Kết quả triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng"
trên địa bàn huyện Khánh Sơn năm 2020**

Kính gửi: Thanh tra tỉnh Khánh Hòa.

Thực hiện Công văn số 553/TTT-P5 ngày 23/11/2020 của Thanh tra tỉnh Khánh Hòa về việc báo cáo kết quả thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN)" năm 2020, UBND huyện Khánh Sơn báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Công tác chỉ đạo và ban hành văn bản triển khai thực hiện Đề án

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, UBND huyện luôn quan tâm công tác chỉ đạo, triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021".

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Kế hoạch số 9135/KH-UBND ngày 11/9/2019 và Kế hoạch số 9677 ngày 30/9/2019, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 1838/KH-UBND ngày 20/11/2019 về việc triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" và Kế hoạch số 1837/KH-UBND ngày 20/11/2019 về việc triển khai thực hiện đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng" năm 2019-2020 trên địa bàn huyện Khánh Sơn. Qua đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Đề án đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể huyện tổ chức các phong trào, sinh hoạt chính trị văn hóa có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính; vai trò của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong giám sát hoạt động phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện.

II. Kết quả thực hiện

1. Nội dung công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng

Stt	Thời gian	Hình thức (Tổ chức)	Nội dung/Sản phẩm (văn bản)
-----	-----------	---------------------	-----------------------------

	thực hiện	tuyên truyền trong cuộc họp, ngày PL, sinh hoạt Chi bộ, hội nghị	pháp luật, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài...)
1	Quý I/2020	01 lớp trên 50 lượt người tham gia thông qua cuộc họp chi bộ, họp cơ quan thường kỳ, các buổi sinh hoạt cơ quan, trong “Ngày pháp luật”	
2	Quý II/2020	01 lớp trên 50 lượt người tham gia thông qua cuộc họp chi bộ, họp cơ quan thường kỳ, các buổi sinh hoạt cơ quan, trong “Ngày pháp luật”	
3	Năm 2020	Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử huyện	Các thông tin minh bạch thuộc nhiều lĩnh vực được thực hiện đăng tải công khai, cập nhật liên quan quy định phòng chống tham nhũng tại chuyên mục “ Thông tin công khai” trên Cổng thông tin điện tử huyện Khánh Sơn địa chỉ: https://khanhson.khanhhoa.gov.vn/

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ cụ thể

a. Tổ chức, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về PCTN; đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy các môn pháp luật, môn giáo dục công dân tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng.

UBND huyện tổ chức kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật theo Quyết định số 1777/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 với 26 thành viên, do Chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch Hội đồng, Trưởng phòng Tư pháp làm Phó Chủ tịch Hội đồng và lãnh đạo của các cơ quan chuyên môn, các ban Đảng, đơn vị, đoàn thể...

Đồng thời, tiếp tục rà soát, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên pháp luật của huyện, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở, đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân tại các cơ sở giáo dục để đáp ứng yêu cầu tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung, pháp luật về PCTN nói riêng trong thời gian đến, có năng lực

chuyên môn, có kinh nghiệm công tác, có kiến thức pháp luật, có trình độ lý luận chính trị và khả năng truyền đạt.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Khánh Sơn có 12 Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 31 tổ hòa giải cơ sở với tổng số 163 hòa giải viên, đảm bảo cơ cấu mỗi thôn có 01 Tổ hòa giải cơ sở.

b. Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục; tin, bài, tranh, ảnh cô đọng, khẩu hiệu có chủ đề về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trên Đài phát thanh, Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn, Cổng thông tin điện tử huyện.

UBND huyện thực hiện công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo băng rôn; trên Cổng/ Trang thông tin điện tử trên địa bàn huyện, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.

- Phòng Văn hóa – Thông tin huyện đưa tin, bài có chủ đề về phòng, chống tham nhũng trên hệ thống phát thanh. Chú trọng nâng cao chất lượng tin bài, thường xuyên đổi mới, sáng tạo cách tiếp cận và chuyển tải nội dung phòng, chống tham nhũng dưới nhiều thể loại khác nhau.

c. Xây dựng tủ sách pháp luật, điểm tuyên truyền tập trung về pháp luật PCTN và đạo đức liêm chính trong cơ quan, đơn vị và các địa bàn khu dân cư.

UBND huyện chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện phổ biến, quán triệt về nội dung của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đều bố trí Tủ sách pháp luật nhằm phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng của cán bộ, công chức và nhân dân.

- Trong năm 2020, do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp và diễn ra trong thời gian dài, UBND huyện hạn chế tổ chức các Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên hệ thống phát thanh đại phương, Trang thông tin điện tử, Cổng thông tin điện tử huyện nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng.

d. Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân; trong hoạt động chuyên môn, nhất là các hoạt động: Cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, thanh tra, giám sát, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án... và các hình thức khác phù hợp.



Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 được triển khai, tổ chức phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình của mỗi tổ chức đảng, địa phương, mỗi cơ quan, đơn vị.

Triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 46-CT/UBND ngày 28/12/2010 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện “Ngày pháp luật”. Qua tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương chủ động lựa chọn hình thức hưởng Ngày pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng, tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Huy động được sự tham gia, phối hợp thực hiện của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, sự hưởng ứng của nhân dân; góp phần quan trọng trong chuyển biến ý thức tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị địa phương, nâng cao văn hóa pháp lý cho mỗi cá nhân trong cộng đồng.

Trong năm 2020, để các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật thực hiện ngày càng sâu rộng, thiết thực, hiệu quả. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 794/KH-UBND ngày 01/10/2020 về Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày pháp Luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020; tiến hành xây dựng các bài viết tuyên truyền, phổ biến về nguồn gốc, ý nghĩa của Ngày Pháp luật đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện; chuyển phát trên hệ thống truyền thanh tiếp hình của huyện và các xã, thị trấn; xây dựng băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động các chủ đề về hưởng ứng Ngày Pháp luật.

e. Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về PCTN của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức tư vấn pháp luật, tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý, cơ sở đạo tạo và các cơ quan, cá nhân có năng lực. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của các tổ chức, cá nhân tình nguyện trong cơ quan, đơn vị, trên địa bàn khu dân cư và với các hình thức khác phù hợp.

Trong năm, UBND huyện không phát sinh các trường hợp Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về PCTN của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp...

f. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính tập trung, cao điểm trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế PCTN - ngày 09/12 hàng năm.

UBND huyện xây dựng Kế hoạch số 794/KH-UBND ngày 01/10/2020 về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 trên địa bàn huyện. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tích cực hưởng ứng, phát động hưởng ứng bằng nhiều hình thức như: Hội nghị tọa đàm, tuyên truyền trực quan, pano, áp phích, băng rôn. Nội dung tập trung quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các Luật được Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành trong năm 2019, năm 2020; phổ

biến, tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực: Cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng; lãng phí; đạo đức liêm chính; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; đất đai; phòng, chống dịch bệnh ... Tập trung đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; đẩy mạnh việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ nhằm thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

g. Kết quả thực hiện nhiệm vụ cụ thể của địa phương

Trong kỳ, UBND huyện đã ban hành 04 văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng được phát hiện và xử lý kịp thời.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021" đảm bảo đúng thời gian; chủ động lựa chọn nội dung, chú trọng đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN phù hợp với từng đối tượng và tình hình nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội trong công tác PCTN.

Công tác thông tin, tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng hiện nay, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ CBCC, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tham nhũng.

Việc tuyên truyền, thực hiện công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; công tác phòng ngừa được phát huy, gắn với việc thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, kết hợp với thanh tra kinh tế - xã hội, tập trung vào các lĩnh vực có nhiều nguy cơ và dư luận về tiêu cực, tham nhũng như các dự án đầu tư, quản lý, sử dụng đất đai, việc mua bán, chuyển nhượng tài sản công....


3. Kinh phí thực hiện Đề án

Trong năm 2020, UBND huyện thực hiện công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện thông tin đại chúng; Công/ Trang thông tin điện tử trên địa bàn huyện, do đó kinh phí đầu tư cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN không phát sinh.



Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN” năm 2020 của UBND huyện Khánh Sơn.!



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TT 

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Nhuận